

ที่ ศก ๐๗๓๓/๓๐๒



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
๓๓๑๕๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลผู้จัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care manager) เก็บข้อมูล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๗/ว๖๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษว่าจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้ข้อมูลผู้จัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care manager) เก็บข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care manager) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย คำเหลือ)

สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

งานส่งเสริมสุขภาพ

โทร/โทรสาร ๐ ๔๕๖๖ ๙๒๓๒

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

๑. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับสังคมสูงวัย โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน

กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๖ คน

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน สำหรับกิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน ได้แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

- ภาคทฤษฎี จำนวน ๔๑.๕ ชั่วโมง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น) เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม

- ภาคปฏิบัติ (ในพื้นที่) จำนวน ๒๘.๕ ชั่วโมง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการในกิจกรรมที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษจึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) จำนวน ๒๑๗ คน ภาคปฏิบัติขึ้นมา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๒.๒ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager : CM) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำแนะนำ ปรีกษา การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๒.๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับกิจกรรมการบริการด้านอนามัยพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๓. เป้าหมาย

บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมฯ ภาคทฤษฎี จำนวนคนตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภาคทฤษฎีแล้ว

๔. วิธีดำเนินงาน

๔.๑ บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน ๒๑๗ คน (ทั้งนี้ ให้จังหวัดดำเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมออกเป็นรุ่น ๆ ละ ประมาณ ๖๐ คน กรณีจังหวัดใดมีความจำเป็นไม่สามารถจัดแบ่งจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามจำนวนที่กำหนดได้ สามารถแบ่งกลุ่มในแต่ละรุ่นจำนวนคนน้อยกว่าหรือเกินกว่า ๖๐ คน ก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรฯ และงบประมาณของจังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรร)

๔.๒ เนื้อหาวิชาเป็นไปตามหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคผนวก ก)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๖๗

๖. สถานที่ดำเนินการ

รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมสวีตริสอร์ท ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมอมรินทร์ ตำบลลิสา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ